



ประกาศเทศบาลตำบลบางแก้ว

เรื่อง ประมูลจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทาง Para Asphaltic Concret สายศาลาลุงลบ-ชอยพัฒนา หมู่ที่ ๗  
บ้านทุ่งสงวน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ด้วยเทศบาลตำบลบางแก้ว มีความประสงค์จะประมูลจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทาง Para Asphaltic Concret สายศาลาลุงลบ-ชอยพัฒนา หมู่ที่ ๗ บ้านทุ่งสงวน ตำบลท่ามะเดื่อ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย งบประมาณ ๖,๒๖๔,๐๐๐.- บาท (หกล้านสองแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

โดยกำหนดราคากลางไว้เป็นเงิน ๕,๕๗๖,๐๐๐.-บาท (ห้าล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน)

**ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้**

๑. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
๒. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อ หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
๓. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๘
๔. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ และความคุ้มกันเช่นว่า นั้น
๕. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
๖. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๒,๒๓๐,๔๐๐.- บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรืองานเอกชนที่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น เชื้อถือ

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ น.- ๑๐.๐๐ น. และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบางแก้ว เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้ซื้อแบบและรายการที่มีได้ไปดูสถานที่ก่อสร้างและมีได้รับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่กำหนดดังกล่าวข้างต้น จะถือได้ว่าทราบสถานที่ตลอดอุปสรรคและปัญหาต่าง ๆ ดีแล้ว เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในเวลาทำงานจะนำมาอ้าง ให้พันผิดต่อเทศบาลตำบลบางแก้วมิได้

กำหนดยื่นซองประมูล ในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ระหว่างเวลา ๑๐.๓๐ น. ถึง ๑๑.๓๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างของหน่วยงานท้องถิ่นระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอบางแก้ว) และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น.

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลในราคาชุดละ ๕,๐๐๐.- บาท ได้ที่กองคลัง เทศบาลตำบลบางแก้ว อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง ระหว่างวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๗๔๖๙-๗๓๗๓ ในวันและเวลาราชการ และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ [www.bangkaeo.go.th](http://www.bangkaeo.go.th)

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(ลงชื่อ)



(นายวุฒิสาร ธัญญพานิช)  
นายกเทศมนตรีตำบลบางแก้ว